

VÕ NGÂN ANH – “BÔNG HOA HƯƠNG DƯƠNG ĐÀ TÀI” CỦA LỚP 9A7

Hellen Keller đã từng nói rằng: “Hãy hướng về phía mặt trời bạn sẽ không thể nhìn thấy bóng tối. Đó là những gì hoa hướng dương đang làm.” Có thể thấy, nếu như không muốn phải trải qua “bóng tối” của cuộc đời, hay chính là những khó khăn dường như khiến con người ta vấp ngã thì thay vì lựa chọn một sự thất bại thì một “bông hoa hướng dương” sẽ chọn luôn hướng về phía mặt trời. Khi ra soi vào đời sống hay chúng chính là hướng về những điều tốt đẹp, hướng về sự lạc quan và sự nỗ lực, cố gắng để đi qua mọi bóng tối của cuộc đời. Thật vậy, có lẽ đây là những điều mà cô bạn Võ Ngân Anh đã làm để có thể ngày một nỗ lực và phấn đấu hơn nữa để không ngừng thay đổi, trau dồi và có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Khoảng thời gian ở mái trường thân yêu này có lẽ vẫn luôn là điều ý nghĩa và tuyệt vời nhất đối với em khi chúng chất chứa biết bao kỉ niệm, tình cảm cũng như niềm vui sâu sắc của tuổi học trò.



Ngân Anh sinh ra trong một gia đình có 6 thành viên. Gia đình em có ông bà đã nghỉ hưu, mẹ em làm nhà báo và bố em làm công tác truyền thông. Ngân Anh là em út trong nhà và còn có chị em hiện đang học lớp 12.



Ngân Anh bên gia đình thân yêu của mình

Nếu như cuộc đời chính là một mảnh ghép hoàn chỉnh thì chắc chắn tình yêu của Ngân Anh với những trang giấy cùng những cây bút màu chính là một phần lớn của mảnh ghép ấy. Đúng vậy, một đam mê lớn lao hơn cả của Ngân Anh chính là vẽ tranh. Em bắt đầu tự mình khắc họa cũng như làm quen các trang giấy trắng cùng gam màu rực rỡ vào lúc mình còn rất bé và bắt đầu học thêm vẽ vào lúc c1, vẽ lên nhưng bức tranh đầy màu sắc đầu tiên trong đời tuy có thể chưa hoàn hảo nhưng chúng như đánh dấu mốc với niềm đam mê vẽ tranh của em. Dần lớn lên, vẫn với đam mê ấy, những lúc rảnh rỗi, em vẫn thường lựa chọn vẽ tranh như không chỉ để thư giãn mà chúng như một niềm vui trong cuộc đời của em. yêu vẽ bởi thế khi lật lại những trang sách của cuộc đời, em thấy những kỉ niệm bên giấy và bút màu đối với em chúng vô cùng ý nghĩa. Những bức

tranh từ xưa đến giờ em vẫn luôn giữ như một phần kỉ niệm cũng như thể hiện niềm đam mê vẽ tranh, niềm say sưa trong những nét vẽ tỉ mỉ của em. Khởi nguồn dòng cảm xúc ấy, sau mỗi bức tranh, em đều lựa chọn đóng khung và treo lên tường những thành quả đẹp nhất trong sự hào hứng và của chính mình.

Không chỉ vậy, hồi nhỏ Ngân Anh cũng có tham gia học Piano như một sở thích mà em mong muốn theo đuổi. Em bắt đầu học đàn vào năm 9 tuổi và trong niềm say mê nốt nhạc biến chúng như một niềm đam mê của em. Có lẽ hôm em được trình diễn ở nhạc viện chính là một kỉ niệm khó quên trong cuộc sống của em, đôi chút bỡ ngỡ của lần đầu cũng như chút hào hứng không nguôi. Tuy bây giờ em đã dừng lại trên sở thích ấy nhưng những năm tháng trôi qua bên cây đàn piano có lẽ em cũng không bao giờ có thể quên được. Những ngày tập tành miệt mài để thuộc những bài đánh từ đơn giản đến phức tạp, những hôm tập luyện để thi đàn, quả thật rất đáng nhớ đối với em.



Ngân Anh – Lúc nhỏ - Bên những phím đàn

Từ nhỏ đến giờ Ngân Anh còn là một người rất thích khám phá những điều mới lạ từ cuộc sống, từ đó có thể hiểu biết thêm cũng như học hỏi nhiều điều hay bài học cho chính mình để trở nên tốt hơn. Hồi nhỏ em cũng rất thích đọc những tuyển tập truyện tranh vui nhộn, những tập truyện với vô vàn màu sắc khác nhau cùng những hình ảnh sinh động và giải trí giúp em như tìm thấy rất niềm vui và giá trị nhiều hơn khi đọc chúng. Từ đó niềm cảm hứng với truyện tranh dường như trong em cũng lớn hơn. giờ đây em có cảm hứng cả với những quyển sách, truyện mang ý nghĩa, giá trị hay bài học đắt giá trong cuộc sống hơn bởi những quyển sách như vậy như viết lại một trang đời hoàn chỉnh và từ đó gửi gắm đến người đọc biết bao thông điệp, bài học sâu sắc góp phần giúp chúng ta nhận thức và cảm nhận cuộc sống, sống một cuộc đời ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Cũng vì thế niềm yêu thích và say mê trên những trang sách của em lại

ngày một lớn lên hơn bao giờ hết. Đúng vậy, có những quyển truyện em vô cùng tâm đắc và yêu thích chúng vô cùng.

Đặc biệt, có lẽ dấu ấn sâu sắc của em đối với truyện chính là những ngày tháng đọc bộ tiểu thuyết Harry Potter của nhà văn người Anh T.K Rowling với biết bao niềm vui và ấn tượng trên từng trang truyện. cùng với đó, một ấn tượng khác vô cùng sâu nặng đối với em chính là truyện “Cây cam ngọt “ của nhà văn José Mauro de Vasconcelos. Em chia sẻ: *“Những tập truyện ấy đã để lại cho em biết bao xúc cảm , một thời thơ ấu mang những bài học về sự thấu cảm và lòng trắc ẩn, những trang truyện với biết bao tâm tư và khát vọng sâu sắc. Để từ đó, nó giúp em nhận thức và học hỏi hơn rất nhiều quan niệm sống và bài học khắc ghi mãi trong em. Do đó cho đến hiện tại, ấn tượng của e về chúng có lẽ vẫn chưa bao giờ dập tắt và sau những tập truyện sâu sắc như vậy, chúng như khơi gợi em sự hứng thú với trang sách hơn rất nhiều”*.

Cũng có lẽ vì những trang sách với những con chữ vô cùng xúc cảm và ấn tượng, cuộc đời như đưa Ngân Anh đến với cả niềm đam mê với các môn học trên lớp. Niềm yêu thích ấy không chỉ đơn thuần đến từ sách truyện mà một phần lớn hơn ở môi trường trường học, em được tiếp xúc và gặp gỡ các thầy, các cô dưới sự trìu mến, ân cần, với giọng nói dịu dàng, thiết tha khiến em như yêu trường yêu lớp và quý các thầy các cô hơn bao giờ hết. Trong các năm học, em được học sinh giỏi và việc lựa chọn học tập tại ngôi trường THCS Gia Thụy - Quận Long Biên , một ngôi trường với bề dày kinh nghiệm và uy tín , nơi chấp cánh ước mơ cho biết bao thế hệ học sinh vươn tới chiến thắng. Và tiếp nối những chiến thắng vẻ vang của trường, Ngân Anh cùng các bạn học sinh khác cũng đã đang nỗ lực hết mình để góp phần mang lại những đóa hoa trạng nguyên tươi thắm và rực rỡ nhất gửi tặng lại các thầy cô.



Trong năm học 2023 - 2024, với Ngân Anh có lẽ đó là một năm học ý nghĩa và chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm. Tuy vậy nhưng đối với Ngân Anh, đọng lại trong em những xúc cảm sâu sắc nhất chính là khoảng thời gian học CLB. Trong khoảng thời gian học tập, môn học em yêu thích nhất chính là Văn. Em không biết từ những con chữ, những trang sách đã đưa em đến niềm say mê với văn học và chúng như một niềm yêu thích của em. Vì vậy khi lựa chọn tham gia CLB học sinh giỏi cấp trường, Ngân Anh đã lựa chọn môn văn. Em chia sẻ: “ Khi lựa chọn CLB văn, có lẽ em đã có rất nhiều đắn đo vì thực sự em chưa phải là một người quá chăm hay giỏi nhưng em lựa chọn học CLB như một trải nghiệm sâu sắc trong cuộc đời mình, vì thế em cũng luôn giữ cho mình những tâm thế thoải mái , không đặt quá nặng việc này nhưng cũng cho mình những mong ước và khát khao riêng vào lúc ấy.” Lựa chọn CLB văn như một sân chơi tri thức giúp em có thể nâng cao hiểu biết, cũng như học hỏi thêm rất nhiều bài học sâu sắc cho mình. Khoảng thời gian học CLB văn đối với Ngân Anh là một kỉ niệm vô cùng đẹp, đánh dấu những cột mốc ấn tượng trong cuộc đời của em.



Trải qua những ngày tháng ôn, học tập tại CLB cấp trường, lên tới cấp quận, em không chỉ tiếp thu thêm biết bao bài học, kiến thức giúp em phát triển bản thân mà còn làm quen và gặp gỡ rất nhiều bạn bè mới. Dù những giai đoạn ôn luyện có khó khăn có vất vả cả nhưng cũng tràn đầy kỉ niệm đẹp. Những tình cảm, cảm xúc của cô và trò chúng em như ngày một gắn kết hơn trong giai đoạn ôn luyện để thi Thành Phố. Thời gian vì không có nhiều nên em đã dành hầu hết thời gian để ôn luyện và học tập cho môn Văn. Em chia sẻ: “Những ngày tháng với CLB văn thành phố khi ôn luyện quả thật rất đáng

nhớ đối với em. Thời gian gấp rút, chúng em dốc hết gần như thời gian để tập trung ôn luyện cho môn văn. Em không thể quên những ngày cùng nhau học tự học hay cùng nhau thảo luận những đề bài. Em cũng không thể quên những đêm ngồi lên những trang văn tâm huyết và tập trung, những đêm ngồi ôn tập chăm chỉ. Chúng em cứ mỗi ngày đều luyện đề, học thuộc những kiến thức cần thiết, để trau dồi thêm nhiều điều hơn cho kì thi thành phố vô cùng quan trọng ấy.” Có thể thấy quãng thời gian học ôn ấy vô cùng vất vả và khó khăn nhưng cũng không thiếu những niềm vui từ bạn bè, thầy cô xung quanh luôn cổ vũ và động viên em.

Tuy vậy em cũng chia sẻ bên cạnh những lúc vui vẻ thoải mái cũng đôi khi em cảm nhận được sự khó khăn và vất vả của cuộc thi này: *“Đối với em, đây cũng là một tổng những trải nghiệm đầy ấn tượng và xúc cảm với em. Bên cạnh những niềm vui thì cũng có những lúc em dường như muốn từ bỏ bởi những mệt mỏi và sự vất vả cả đề nặng, đôi khi những đêm ngồi suy tư trăn trở về những gì mình đã đạt được và trải qua cùng bạn bè thầy cô. Từ đó, em bỗng nhận ra mình đến vòng này và mình ở đây để làm gì? Và cũng bởi những lời động viên, an ủi của thầy cô khiến em cũng nhận ra mình cần phải bình tĩnh và tiếp tục lạc quan cố gắng đứng dậy để có thể nói tiếp những sự cố gắng em đã bỏ ra những ngày trước.”* Khoảng thời gian ôn tập CLB văn thành phố với Ngân Anh dù có những nỗi buồn, những lúc muốn từ bỏ nhưng em vẫn có thể tiếp tục bước tiếp trên chặng hành trình đầy ý nghĩa và kỉ niệm ấy của mình.

Và em cũng hiểu được cuộc thi này không phải là một đích đến cuối cùng của cuộc đời, chúng chỉ là một cột mốc trong cuộc đời của mình, vì thế dù có như thế nào, khi khép lại những con chữ cuối cùng của bài thi thành phố ấy, cũng chính là lúc bao kỉ niệm như khép lại dưới sự tiếc nuối thiết tha, em vẫn tiếp tục phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa cho hành trình còn nhiều gian truân phía trước của em để có thể đạt đến được mục đích và ước mơ lớn lao hơn của chính mình .

Khép lại những khoảng thời gian đầy niềm vui và ý nghĩa và cũng dừng lại ở đó, em chia sẻ: *“Trong khoảng thời gian ý nghĩa nhất, em có lẽ phải dành lời cảm ơn chân thành nhất cho các thầy cô đã giúp em có được ngày hôm nay, đã cho em biết bao kiến thức, giá trị , giúp em hiểu ra nhiều điều, các cô cũng đã giúp em vượt qua những nỗi buồn và khó khăn để đến được bây giờ. Em hiểu mình vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn nữa đây góp phần làm nên những bông hoa Trạng nguyên rực rỡ nhất gửi tặng các thầy cô và mái trường Gia Thụy mến yêu.”* Trong kỳ thi HSG thành phố năm học 2023 – 2024 vừa qua, em đạt đã giải Nhì môn Ngữ văn cấp Thành phố. Chúc cho những ước mơ của em tiếp tục vươn cao và bay xa trong tương lai, chúc cho bông hoa hướng dương đa tài luôn tỏa sáng và rực rỡ.